
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 

สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒ 
คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓   เวลา   ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลเขาย้อย 

 
รายนามผู้มาประชุม 
 ๑.  นายนิรุทธ์  ยอดขันธ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายวสันต์  เรืองน้อย  รองประธานสภาเทศบาล 

๓.  นายธนกฤต  นิลมณี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔.  นายแฉล้ม  ไกรพันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕.  นางสาวพัฒน์นร ี ชลภูมิ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖.  นายมณเฑียร  ศรพราหมณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗.  นายถาวร  ยืนเย่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘.  นายวิเชียร  ศรีสอาด   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายอุทิศ  เปล่ียนอารมณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐.  นายปิยะฉัตร อักษรนันทน ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายสวัสด์ิ  รอดสาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
คณะผู้บริหาร 
 ๑. นางอรอนงค์  ศิริชัย   นายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 

๒. นายถาวร  บัวชู   รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 
 ๓. นายวันชัย   แต่งศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 

๔. นายเนติ  ศิริชัย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายสมพงษ์  นิลยาภรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวลัดดารัตน์ เพชรเฉลิมเกียรติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๒.  นางบรรทม  เกตุมั่งมี   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๓.  นางสาวเนติรัตน์ รักสวัสด์ิ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔.  นางสะกุณา  พหุพันธ ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
๕.  นางสาวชลวรรณ สงเงิน   เจ้าพนักงานธุรการ 
๖.  จ่าเอกสุรวุฒิ  พึ่งพงษ ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗.  นางเนาวรัตน ์ เอี่ยมสอาด  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

 



 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 

สมัยสามัญ   สมัยที่  2 
คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๖3   เวลา   ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลเขาย้อย 

------------------------------ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบแล้วครับ  ขอเปิดการประชุม    

ขอเชิญเลขานุการสภา  อ่านประกาศเรียกประชุม 
เลขานุการสภาฯ     ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี   ๒๕๖๓ 
--------------------- 

    ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๓   เป็นต้นไป 
    ฉะนัน้   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๑๒)   พ.ศ.  ๒๕๔๖  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒ 
ประจ าปี  ๒๕๖๓   ต้ังแต่วันท่ี  ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๒๗  เมษายน   ๒๕๖๓ 
         (นายนิรุทธิ์  ยอดขันธ์) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 

ประธานสภาฯ  ขอเปิดการประชุม  ต่อไปเป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ   เทศบาลฯ  ได้มีพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ราย     

คือ  นางรุจิรา   อังกินันทน์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โอน (ย้าย)  มาจาก   
ศูนย์อนามัยท่ี  ๕  ราชบุรี  ขอเชิญแนะน าตัว 

นางรุจิรา   อังกินันทน ์เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาฯทุกท่านนะคะ  ดิฉัน  นางรุจิรา  อังกินันทน์  ได้ 
โอนย้ายมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยท่ี  ๕ จังหวัดราชบุรี มาจากต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

ประธานสภา    มีพนักงานได้โอน (ย้าย)  มา  ๑  ท่าน  ได้รายงานตัวให้สภาได้รับทราบ  ต่อไปเป็นระเบียบ 
วาระท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 

ประธานสภฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือไม่ครับ  ชอเชิญคุณถาวร ครับ 
นายถาวร ยืนเย่ียม เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย ผมขอ 

แก้ไขถ้อยค าในการประชุมสภาฯ ครับ  หน้าท่ี  ๓  บรรทัดสุดท้ายในเอกสารถ้าไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ เป็นถ้าไม่สามารถระบายน้ าทัน  น้ าจะไหลลงท่อทัน  หน้าท่ี  ๔  บรรทัดท่ี  ๕  
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เรียนกองช่างผู้บริหารโครงการท่ีท่อบล๊อคอนเวิลหูช้างรับน้ า ตัด บรรทัดท่ี ๑๖ ค าว่าท าไหม  
แก้เป็นท าใหม่ บรรทัดท่ี  ๒๖  ตัดบริการเป็นบริหาร  ขออนุญาตแก้ไข   

ประธานสภฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใด 
เห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ฉบับนี้โปรดยกมือข้ึน (ยกมือ ๙ เสียง)  

มติท่ีประชุม  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ   สมัยแรก   ครั้งท่ี  
๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓   
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ขอให้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตอบ  ช่างไฟฟ้า ส านักปลัด ฯ   เรื่องงบซ่อมไฟ  เกี่ยวกับเรื่องบริการ 
ประชาชน  เรื่องหินคลุกท่ีไปซ่อมหัวหน้าธีระช่วยชี้แจง 

นายธีระ  ซื่อตรง  ผมขอช้ีแจงเรื่องปัญหารถเสียตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้า  หรือรถกระเช้าตอนนี้รถเกือบ 
ทุกชนิด รถแม็คโคตอนนี้อายุการใช้งานได้ บางอย่างเส่ือมสภาพต้องตามสภาพ  เรื่องหินคลุก
ตอนนี้ชาวบ้าน ตอนนี้เข้าใจว่าชาวบ้านมีค าร้องมาบางส่วนแล้ว  กองช่าง  น าวัสดุกองช่างท า
เรื่องไปเรียบร้อยแล้วพ้นจากกองช่างเรียบร้อยแล้วเรื่องรถก็เร่งด าเนินการอยู่เพื่อบรรทุก 
หินคลุก 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ปัญหาค่อนข้างใหญ่ 
เรื่องรถของเราได้เวลาซ่อมหมด  ใช้งานหนักจริง ๆ  หินคลุกอยากจะให้เพียงพอซอกซอย
ชาวบ้านต้องการท้ังหมด  เมื่อก่อนชาวบ้านพัฒนากันเองบ้าง  แต่ตอนนี้ทุกอย่างนิ่งหมดรอ
เทศบาลอย่างเดียว พื้นท่ี ๔๐ กว่าตารางกิโลเมตร มีชุมชน  นอกจากนั้นเป็นพื้นท่ีการเกษตร
มากท่ีสุด  คูเล็ก คูน้อย  ซอยเล็ก  ซอยน้อย  ประชาชนชาวนาไม่ท าอะไรเลยรอเทศบาล
อย่างเดียว  รถซื้อมาหลายปีใช้งานหนักมาก บางครั้งการซ่อมการดูแลรักษาไม่ท่ัวถึงเพราะว่า
งานเร่ง  คันนี้ก าลังจะเสียแต่ยังใช้ได้อยู่ใช้งานไปก่อน  ชาวบ้านมานั่งรอ  และมาบอกว่าตรง
นี้ยังไมไ่ด้ไปตรงนั้น  ตรงนี้  เป็นอย่างนี้ถนนลงนาดีกว่าถนนในหมู่บ้านอีก  เพราะว่าชาวนา
ขอหินคลุกได้รับค าร้องมาไม่เคยปฏิเสธ  อย่างท่ีบอกว่าหัวหน้าธีระบอกว่ารถเสียท้ังหมด  
แม้กระท่ังบ่อขยะเต็มไปหมด  ต้องใช้รถแม็คโคเข้าไปรถอื่นไม่สามารถเข้าไปได้  รถอื่นจ้างไป
ก็เสียเงิน  ใช้รถแม็คโคเข้าไป  รถเจซีบีเข้าไป ใช้รถยางเข้าไป  ส่วนมากยางจะรั่วและช่างธีระ
ก็บอกว่ารถแม็คโคไปเสียท่ีบ่อขยะ  ขยะมาก  รถไม่สามารถท่ีจะเข้าไปข้างในได้  มาก็เทลง  
มาสักระยะหนึ่งรถก็เข้าไมไ่ด้ ต้องใช้รถแม็คโคย้ายขยะเข้าไป  เพราะฉะนั้นมีปัญหามากเรื่อง
บ่อขยะ  ขยะมากจริง ๆ  ทุกท่ีเลย  เราก็ต้องไปจัดเก็บขยะ  ขยะมากเพราะบ้านเรือน  
หอพัก  บ้านเช่า  ตอนนี้รัฐบาลมีการยกเว้นภาษีท่ีรัฐบาลมีมาตรการ  เราเคยได้เงินไม่ได้เงิน  
บางอย่างเราบริการฟรี  เราพูดถึงเรื่องท่ีท่านสมาชิกฯมีข้อข้องใจว่ารถแม็คโคหรือส่ิงท่ีเรา
บริการชาวบ้านล่าช้า มีค่าซ่อมรถหลายแสน  ต้องหาเงินถ้ารวมทุกคันแล้วเป็นเงินมาก  
เพราะถึงเวลาท่ีจะต้องซ่อมเกือบทุกคันแล้ว  ก็น าเรียนท่านสมาชิกฯให้ทราบว่าถึงแม้กองช่าง
มีเพียงสองสามคน  มีงานท่ีชาวบ้านเร่ง  เรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  และงานอื่นอีก 
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มากมาย  และงานโควิดเข้ามา  และงานท่ีจังหวัดส่ังมา  ส่วนงานท่ีอ าเภอส่ังมา  ส่วนของเรา
เองก็ต้องท า  ฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นใจข้าราชการและเห็นใจพนักงานเทศบาล  ฝนตก  ต้นไม้ล้ม  
นิดหน่อยชาวบ้านไม่ยอมลากเข้ามาค้างบนถนนต้องให้เรารีบไปด าเนินการ  ดิฉันต้องออกไป
ดูด้วย  บางอย่างชาวบ้านช่วยเหลือตนเองได้แต่ก็ไม่ช่วยแม้กระท่ังกิ่งไม้ต่าง ๆ  ก็ให้เทศบาล
ขนไปท้ิงให้อีกก็เป็นปัญหา  ท่านคิดอะไรไม่ออกบอกเทศบาลอย่างเดียว  ท่านถาวร ยืนเย่ียม
ก็น่าจะทราบดีบางครั้งดิฉันต้องไปด าเนินการให้  เป็นตัวแทนของเทศบาล  ของกองช่างไป
ด าเนินการให้ท่านสมาชิกฯของเราก็เหมือนกัน  ใครอยู่ดูแลเขตไหนก็ไปช่วยกัน  ต้อง
ขอขอบคุณไว้ด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านถาวรครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายถาวร ยืนเย่ียม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  บางครั้งนี้ 

ชาวบ้านผมไปถามว่าต้นไม้ก่อนหน้านี้  ลักษณะอย่างนี้เราตัดได้ ท าไมตอนนี้เราไม่ตัดเหมือน
เมื่อก่อนนี้  ชาวบ้านก็บอกว่าตัดไม่ได้  ตัดแล้วไม่รู้ว่าจะเอากิ่งไม้ใบไม้ไปไว้ที่ไหน  จะเก็บเผา
ก็ไม่ได้   เด่ียวเทศบาลมาจับเอา   อ าเภอมาจับเอาก็เลยไม่ตัด   ก็เลยปล่อยให้เทศบาลมาตัด
ดีกว่า  เทศบาลเอาไปท้ิงด้วย  เราไม่ต้องท าอะไร   บางครั้งต้นไม้สามารถตัดเองได้  แล้วค่อย
เผาไป  ชาวบ้านบอกไม่ได้ประธานชุมชนมาว่าอีก  คณะกรรมการหมู่บ้านมาว่าอีก  เมื่อวานนี้
คนบ้านน้อยมาบอกว่าก านันต้นก้ามปูนี้มาย้อยเข้าไปในนา  ข้าวเสีย   ข้าวไม่ได้   ต้นก้ามปู 
ผมตัดเองได้ไหมก็กลัว  ขอให้รถเทศบาลไปช่วยตัดให้   ไม่ได้หรอกครับรถเทศบาลเสียหมด 
เข้าซ่อม  อย่างนั้นจะท าอย่างไรก็ได้ค่อย ๆ  ท า  ก็บอกไปอย่างนี้  อยากให้ชาวบ้านช่วย
ตนเองขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญคุณมณเฑียรครับ 
นายมณเฑียร  ศรพราหมณ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายมณเฑียร  ศรพราหมณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

เขาย้อย  ผมรู้สึกดีใจและขอบคุณท่านผู้บริหารและนายกฯครับทุกท่านครับ  โครงการท่ีผม
ทราบและคณะกรรมการท่ีท่าน้ าสระพัง  ผมรู้สึกว่าโครงการเงียบหายไป  วันนี้ผมขอบคุณ
ช่างธีระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่างได้ไปปรับปรุงขอบสระพัง  และจะด าเนินการต่อโครงการ
นี้ ส่วนมากจะเป็นชาวเทศบาลต าบลเขาย้อยชาวบ้านสัญจรไปมาคิดว่าช่วงใต้สะพานจะขึ้น 
จะลงเมื่อก่อนไม่มาก  แต่ตอนนี้รถมากขึ้น  ถ้าด าเนินการเสร็จจะเป็นส่ิงท่ีเชิดหน้าชูตาของ
เทศบาลต าบลเขาย้อย  เพราะนี้เป็นสระประวัติศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาย้อ  เทศบาลฯ
ได้ปรับปรุงตกแต่งเป็นท่ีสวยงาม  และเป็นท่ีออกก าลังกายรู้สึกดีใจด้วยนะครับถ้าท าส าเร็จ 
ก็จะเป็นส่ิงท่ีเชิดหน้าชูตาของเทศบาลต าบลเขาย้อย 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพสมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่านจากการท่ีท่านสมาชิก 

สภาฯ  ท่านมณเฑียร  ศรพราหมณ์ ได้พูดถึงตอนนี้เรามีการปรับปรุงบริเวณขอบสระในเรื่อง
ของคุณภาพชีวิต  โดยสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณขอบสระและตอนนี้ท่านผอ.กองการศึกษาได้
ส่ังซื้อเครื่องออกก าลังกาย  ในอนาคตวางแผนว่าศาลาเราจะปรับปรุงเรามีหลังคาโครงศาลา
แล้ว และข้างในจะเป็นห้องฟิตเนต  ตรงนั้นจะเป็นศูนย์สุขภาพ  สวนออกก าลังกาย  เราก็จะ
ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ  ตรงนั้นขอน าเรียนสมาชิกสภาฯ  และช่วยกันดูแล  มาออกก าลังกายกัน 

            /เพราะ... 
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เพราะอากาศดี  ขออนุญาตท่านประธานฯ  เมื่อสักครู่มีน้องรุจิรา  อังกินนัทน์  ท่ีได้แนะน า
ตัวไปแล้วซึ่งได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อวันท่ี  ๑๕  เป็นพยาบาลวิชาชีพ  และมีอีกท่าน
หนึ่งซึ่งก าลังจะย้ายไปโรงพยาบาลพระจอมเกล้า  คือ  นางพัชรี  สมรักษ์ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญคุณวิเชียรครับ 
นายวิเชียร  ศรีสอาด เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ   และสมาชิกฯ มีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   เกี่ยวกับเรื่องรถ 

กระเช้าไฟฟ้าหรือเรื่องรถแม็คโคท่ีทางเทศบาลของเราท างานอย่างเต็มท่ี  ผมเองก็เจอ
ประสบการณ์เหมือนกันเรื่องรถเสีย   ขอแม็คโคไปลอก  คู  คลอง  รถไปจอดหน้างานเวลา
ท างานรถไม่สามารถขยับล้อได้เป็นปัญหาตอนนี้เป็นปัญหาท่ีผมพบเห็นลักษณะอย่างนี้ต้ังแต่มี
เทศบาลมา  จะต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด   เราต้องบ ารุงรักษาให้มีสภาพท่ีใช้งานได้ตามปกติ   
เกี่ยวกับเครื่องมือ  ส่วนพนักงานท่ีออกไปปฏิบัติหน้าท่ี  กว่าจะไปถึงหน้างานช้า  ขอให้ตรง
ต่อเวลาสักนิดหนึ่งบ่ายสองโมงกลับแล้วไม่ใช่นะครับ  บางครั้งงานเร่ง  ปัญหาน้ าท่วมขังเกิด
ปัญหาแล้ว  คู คลองตรงนี้มีความจ าเป็นเร่งด่วนวันต่อวันเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงพนักงาน
ด้วยนะครับ  ตรงต่อเวลาสักนิดหนึ่ง  เรื่องต่อไปเองฟิตเนตท่ีสระพัง  เทศบาลท าเรื่องซื้อของ  
ผมขอเสริมนิดหนึ่ง ครั้งต่อไปในอนาคตถ้าเป็นห้องปิดเราจะออกก าลังกายไม่ได้  เพราะเกิด
ปัญหาโรคโควิดของให้ปรับแผนรับกับปัญหาโรคภัยตรงนี้ด้วย  ว่าห้องเราคับแคบแค่ไหน   
เว้นระยะห่างได้แค่ไหน   ผมขอให้กองการศึกษาปรับแผนตรงนี้เพื่อรัองรับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับขอเชิญท่านถาวรครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม เรียนประธานสภาฯ  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  ขออนุญาต 

ตามท่ีท่านสมาชิกฯ  ท่านวิเชียรได้พูดถึงในส่วนของเรื่องเครื่องจักร  เราต้องเข้าใจว่าระบบ
ราชการไม่เหมือนระบบเอกชนต่างกันในการซ่อมบ ารุงรักษาของทางราชการเป็นไปตาม
ขั้นตอนต้องท าเรื่องขออนุมัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการซ่อมแซม  ในส่วนเอกชนไม่ต้องจะท า
การซ่อมหรือไม่ซ่อม  2-3 วันก็เสร็จในการท่ีท่านวิเชียรพูดก่อนหน้านี้  การซ่อมบ ารุงรักษานี้
ผมมีส่วนท่ีจะดู  ระบบของรถแม็คโคเป็นระบบไฟฟ้าท้ังหมด  เราไม่สามารถท่ีจะรื้อระบบ
ไฟฟ้าท้ังหมดได้  ถ้าเราใช้งานตักในการเดินปัญหาเดินได้ เดินไม่ได้ บางครั้งท างานได้เดิน
ไม่ได้  เพราะมีสองระบบเป็นระบบไฟฟ้า  ซึ่งระบบไฟฟ้านี้ เราต้องจ้างบริษัท  ฉะนั้นเรา
เข้าใจนะครับเราต้องขอฝากสมาชิกฯด้วยนะครับว่าถ้ามีปัญหาในพื้นท่ีใดให้มาเทศบาลเขียน
ค าร้องครับ  ไม่ใช่บอกเล่าให้ผู้ท างานไปท า  ขออนุญาตเอ่ยนามเสนาะเป็นคนใช้ง่าย  เสนาะ
เอารถไปตักตรงนี้ได้ไหม เสนาะไม่ปฏิเสธ  เสนาะไปท าให้  แต่เวลาเสนาะไปไม่ได้  ฉะนั้น
กลับมาแล้วฝ่ายกองช่างในการไปท าครั้งนี้มีค าร้องหรือไม่  ไปท าตรงนี้ไปแจ้งเขาไม่มีสิทธิ 
ท่ีจะบอกเสนาะไปท าได้  ขอร้องเพื่อนสมาชิกฯทุกท่านว่าในการใช้เครื่องจักรให้เขียนค าร้อง  
ยื่นค าร้อง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  (ไม่มี)  ผมขอปรึกษาท่านนายกฯครับว่าผมได้รับ 
การร้องเรียนจากชาวบ้านซอยข้างปั๊มแก๊สหน้าแคลคอมพ์ก็จะมีซอยท่ียังไม่เป็นถนน  เป็น
ถนนหินและมีหินคลุก  เขาบอกว่าเวลาฝนตกเขาเดือดร้อนมาก ช่วยฝากท่านนายกฯ ด้วยว่า
หาวิธีใดแก้ไขให้เขาได้บ้าง  ขอฝากด้วยครับ  ขอเชิญคุณถาวร  ยืนเย่ียมครับ 

            /นาย... 
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นายถาวร  ยืนเย่ียม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายถาวร ยืนเย่ียม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย ขอน า 
เรียนตรงนี้  ซอยตรงนี้เป็นซอยตันพอรถบรรทุกหินเข้าไปรถต้องถอยหลังอย่างเดียว  ต้อง
ทยอยเข้าไป พอเราเอารถไถไปดันหินหรือดินมันจะดันก าแพงชาวบ้าน  ถ้ารถจะเข้าไปต้อง
เข้าไปทีละนิด 

ประธานสภาฯ  ตามสภาพพื้นท่ีไปดูมาจะมีก าแพงหลังปั้มแก๊สในส่วนก าแพงของชาวบ้านก็ยังอยู่ดีนะครับ   
   ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ในซอยนี้ไปแก้ไขให้หลายครั้งแล้ว  เพราะว่าเอา 

หินคลุกไปลงยากล าบาก  เพราะว่าเป็นซอยตัน  ซอยนี้ยกให้กับเทศบาลหรือยัง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีผมทราบว่ายกให้เทศบาลแล้ว 
นายกเทศมนตรี ยกแบบไหนยกปากเปล่าหรือเปล่า  เราต้องไปด าเนินการใหม่  เราต้องไปลงทะเบียนว่ายกให้ 

เทศบาล  ยกให้เป็นที่ของเทศบาล  ส่วนของการซ่อมเราก็ไปซ่อมให้  ซ่อมล าบาก  เพราะว่า
ถนนเพชรเกษมสูงกว่าบ้านเขาน้ าจากถนนก็ไหลลงไปในบ้านเขา  น้ าจากถนนท่ีไหลลงไป  
เพราะท่ีข้างก็เป็นก าแพงปูน  เพื่อยกให้เทศบาลแล้ว ช่างก็ต้องออกไปส ารวจว่าเราจะบรรเทา
ความเดือดร้อนอย่างไรให้เขาก่อน  ให้เข้า – ออกได้สะดวก  ถ้าเป็นส่วนของถนนเทศบาล
แล้วเราต้องเข้าแผนท าประชาคมให้ชาวบ้านยกมือ เบื้องต้นเราจะไปดูว่าถ้าเราน าหินคลุก 
ไปลงอีกน้ าจะไหลเข้าบ้านไม่มีทางออก 

ประธานสภาฯ  ท าน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน  ถ้าน้ าไม่ไหล เข้าบ้านน้ าไหลไปทางคอกวัวและทะลุออกแคลคอมพ์ 
ถ้ารับน้ าได้ก็ฝังท่อตรงนั้นไม่มีปัญหา  มีปัญหาคือน้ าท่วมขัง 

นายกเทศมนตรี ให้ช่างธีระไปดูและน าค าร้องไปให้เขายกถนน  เขายื่นยกถนนให้เทศบาลเลยท่ีตรงนี้มีโฉนด 
หรือไม่  และมีโฉนดหรือไม่มีโฉนดก็ว่ากันไป  ถ้ามีโฉนดเป็นโฉนดของใครก็ต้องให้ยกให้
เทศบาลท าทางด าเนินการ  ถ้าไม่มีให้ด าเนินการตามระเบียบก่อนแล้วกัน  ให้ช่างธีระไป
ประสานกับท่ีดิน 

ประธานสภาฯ ขอฝากด้วยนะครับ   ถ้าเดือดร้อนจริง ๆ  ให้ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน   
ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  ขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐  น. 

 
       

       (นายวิเชียร   ศรีสอาด) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 

 
 

         (ลงช่ือ)      ประธานกรรมการ 
(นายวสันต์   เรืองน้อย) 

 
         /(ลงช่ือ)... 
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         (ลงช่ือ)             กรรมการ 
(นางสาวพัฒน์นรี   ชลภูมิ) 

 
 
 
 

         (ลงช่ือ)             กรรมการและเลขานุการ 
(นายธนกฤต  นิลมณี) 

 
 

รับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันท่ี…………………………................. 
 
 
 

         (ลงช่ือ)          ประธานสภาเทศบาล 
(นายนิรุทธิ์  ยอดขันธ์) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


